



ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุต
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสุตจึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการบริหารงานราชการสำหรับหน่วยงาน ดังนี้

๑. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ

๒. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส โดยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามกรอบกฎหมาย

๓. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่อนำปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง

๔. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปวงน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๐-๖๑๐๙

ที่ ขร.๕๗๕๐๑/ว - วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของเทศบาลตำบลท่าสุต

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองช่างหัวหน้าฝ่ายในสังกัดพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างใน
สังกัดเทศบาลตำบลท่าสุต ทุกท่าน

ด้วยเทศบาลตำบลท่าสุต ได้มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์ปชั่น เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการบริหารงานราชการของ
เทศบาลตำบลท่าสุต และเพื่อประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้
ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากทุจริต

ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์ปชั่นดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าสุตทุกคนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปวงน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต